

## GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Thẳng thắn, trách nhiệm

Giám sát và theo đến cùng việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương là một trong những nhiệm vụ HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

### Kiến nghị cơ bản được giải quyết

Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2016; đồng thời, chỉ đạo các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri để bảo đảm 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh đều được các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát về lĩnh vực này nhưng trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, được cử tri đánh giá cao. Kết quả giám sát cho thấy, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, đơn thư kiến nghị, phản ánh từ công tác tiếp dân năm 2016, HĐND tỉnh đã tiếp nhận và gửi UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết 83 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Trong đó, 46 ý kiến, kiến nghị, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết; 22 ý kiến, kiến nghị đang được nghiên cứu giải quyết; 15 ý kiến, kiến nghị đã được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị ghi nhận, giải trình, cung cấp thông tin với cử tri. Theo đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, địa phương ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của

cử tri đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Trong đó, nhiều vấn đề đã tạo được sự đồng thuận của cử tri như: không thu phí trông giữ xe đối với người nhà bệnh nhân tại một số bệnh viện; phân luồng giao thông trên tuyến phố Hai Bà Trưng (thành phố Thái Bình) cho phép xe máy đi hai chiều; xử lý các bãi rác thải tự phát... Công tác đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát được quan tâm; đã đề ra giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị về đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và nhu cầu đi lại của người dân, xử lý các đơn vị gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng nước sạch, công tác khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm... Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp giải quyết. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu còn mời lãnh đạo các huyện, thành phố dự để nghe, tiếp thu, giải trình, trả lời trực tiếp các nội dung mà cử tri kiến nghị nhiều lần thuộc thẩm quyền. Ông Nguyễn Thế Quân, xã Bắc Sơn (Hưng Hà) cho biết: Trong các kỳ tiếp xúc trước, cử tri xã Bắc Sơn đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh làm đường gom dọc đường Thái Hà qua địa phận xã Bắc Sơn và nâng cầu vượt Vĩnh Trà qua đường Thái Hà từ 2,3m lên 2,9m để tạo thuận lợi cho người dân trong và ngoài xã đi lại, đến nay cả đường gom và

cầu vượt Vĩnh Trà đã làm xong, nhân dân Bắc Sơn rất vui mừng, cảm ơn các vị đại biểu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng kiến nghị chính đáng của nhân dân.

**Vấn còn tình trạng trả lời chung chung**

Thông qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ rõ: Một số cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn chung chung, chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, không đưa ra lộ trình và biện pháp giải quyết cụ thể; việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan chức năng còn biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, chuyển lòng vòng; một số cơ quan, đơn vị coi việc ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết là đã xử lý xong; việc trả lời chưa được thông báo rộng rãi đến cử tri nên cử tri không biết lại tiếp tục kiến nghị, gây bức xúc trong nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với nguyên nhân phần lớn các cơ quan, đơn vị chỉ ra là nhiều nội dung cử tri kiến nghị là vấn đề lớn, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, cần có thời gian để giải quyết; do ngân sách địa phương còn khó khăn nên ý kiến cử tri về đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình điện, đường, trường, trạm, hỗ trợ nhà ở cho người có công, nâng phụ cấp cho cán bộ cơ sở... khó đáp ứng kịp thời; kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật cần có quá

trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn mới có thể trả lời, giải quyết thấu đáo. Song Thường trực HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; sự phối hợp giữa các ban, ngành chức năng và địa phương chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên...

### Theo đến cùng để có câu trả lời thỏa đáng, đúng luật

Trong phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 6/2017, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất yêu cầu: Trong quá trình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực, các ban HĐND tỉnh phải theo đến cùng vấn đề cử tri kiến nghị để có câu trả lời thỏa đáng, đúng luật, thông báo với cử tri; không ngại việc tới gặp trực tiếp người đã kiến nghị hỏi xem họ đã thống nhất với cách giải quyết, trả lời của các cơ quan, đơn vị chưa, còn kiến nghị gì nữa không. Tăng cường giám sát để báo cáo với cử tri và kiến nghị các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đưa kiến nghị của cử tri thành câu hỏi chất vấn. Để tạo thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phải rõ địa chỉ, nội dung cụ thể; khi tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu phải nắm chắc cơ chế, chính sách, giải thích rõ ngay tại buổi tiếp xúc những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị, bảo đảm quyền lợi cho cử tri và nhân dân, góp phần ổn định tình hình địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đang nghiên cứu, xây dựng, sớm ban hành nghị quyết giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành, địa phương nghiêm túc chấp hành. UBND tỉnh, các sở, ngành cần quan tâm hơn nữa, tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương trong việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu và sớm ban hành quy định về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Tin rằng, với sự thẳng thắn của cơ quan dân cử và trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được xem xét, giải quyết thấu đáo, đúng luật.

### THU HIỀN

## Rộn ràng vụ mùa

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 80.000ha lúa. Hiện các địa phương đang tập trung huy động nhân lực, phương tiện, gấp rút hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.

Mặc dù năm nay thu hoạch lúa xuân sớm hơn năm trước từ 7 - 10 ngày nhưng không vì thế mà tinh thần khẩn trương sản xuất vụ mùa giảm đi. Ông Đỗ Văn Thanh, chủ máy làm đất ở xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) cho biết: Để làm đất tốt gieo cấy lúa mùa, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, tôi dùng máy kéo lồng đập ra một lần, sau ít ngày tiến hành làm đất đợt 2 để phục vụ bà con gieo cấy. Những ngày qua, thời tiết tương đối thuận lợi nên nông dân các địa phương đã tích cực huy động nhân lực, phương tiện xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa mùa bảo đảm khung thời vụ. Đến bất cứ địa phương nào trên địa bàn huyện Đông Hưng đều bắt gặp không khí lao động khẩn trương, tấp nập của bà con. Người làm đất, người nhổ mạ, người gieo cấy. Thêm một vụ xuân thắng lợi, nông dân đã thấy rõ hiệu quả của việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và gieo trồng đúng lịch thời vụ nên để nghiêm túc thực hiện lịch gieo cấy theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Xuống đồng gieo cấy từ ngày 6/7, đến nay, nông dân xã Đông Động (Đông Hưng) đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa. Cùng với sự hỗ trợ của 2 máy cấy, nông dân nơi đây đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới như: hàng rộng hàng hẹp, mật độ thưa... nhờ đó đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Bà Vũ Thị Thơm, thôn Bến Hòa cho biết: Gia đình tôi gieo cấy 6 sào, trong đó 100% diện tích đều được cấy mật độ thưa. Tôi đã áp dụng phương pháp này được 3 vụ, lúa cấy mật độ thưa không những giảm chi phí về giống, giảm công cấy mà còn dễ chăm sóc, hạn chế sâu bệnh mà năng suất vẫn bằng hoặc cao hơn cấy mật độ dày trước kia. Đến nay, gia đình tôi đã gieo cấy xong toàn bộ diện tích và chuyển sang chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa ngay từ đầu vụ.

Đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã gieo cấy được khoảng 60% diện tích lúa mùa. Để giành thắng lợi về năng suất, sản lượng, huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như: cấy mạ non, mạ được thưa, áp dụng

### Một số khuyến cáo trong chăm sóc lúa mùa

Sau cấy từ 5 - 7 ngày cần hướng dẫn nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa kịp thời:

- Bón thúc cho lúa với quan điểm nặng đầu nhẹ cuối, bón lót sâu, thúc sớm, sử dụng các loại phân NPK chuyên dụng có hàm lượng đạm và kali cao (16:5:17; 17:5:16...) với lượng từ 12 - 15kg/sào, bón thúc ngay khi lúa bắt đầu đẻ nhánh.
- Lúa gieo thẳng khi được 1 - 1,5 lá thì đưa nước vào lãng chân và tiến hành bón nhử 1,5 - 2kg đạm urê/sào, kiểm tra và phun thuốc trừ ốc bươu vàng. Tia đậm kịp thời bảo đảm mật độ từ 90 - 100 dảnh/m<sup>2</sup>, khi lúa bắt đầu đẻ nhánh bón thúc kịp thời như lúa cấy.
- Duy trì mực nước nông trên mặt ruộng sau khi cấy để tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh nhanh, gọn; rút nước phơi ruộng khi lúa kết thúc đẻ nhánh để bộ rễ phát triển và ăn sâu, chống đổ ở cuối vụ.
- Phát hiện và xử lý ngộ độc hữu cơ trên các chân ruộng sau khi cấy lúa có biểu hiện lá bị biến vàng, rế đen, thối rế bằng cách sục bùn, thay nước, bón từ 10 - 15kg vôi bột và từ 7 - 10kg lân/sào hoặc sử dụng các chất hỗ trợ ra rễ mới như Sumitri, KH, Siêu lân, Pennac P... phun để lúa nhanh phục hồi.
- Thực hiện các biện pháp trừ chuột và các đối tượng dịch hại khác theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

các phương pháp điều tiết nước hợp lý để lúa đẻ nhánh tập trung, rút ngắn thời gian sinh trưởng trên cơ sở bản phân cân đối; áp dụng biện pháp thâm canh cải tiến SRI, IPM, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh... Do có sự chỉ đạo tích cực ngay từ đầu vụ cùng với thời tiết thuận lợi nên tiến độ gieo cấy lúa mùa bảo đảm khung thời vụ, dự kiến toàn huyện kết thúc gieo cấy trước ngày 20/7.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Kiến Xương đang tập trung chỉ đạo nông dân gieo cấy lúa mùa bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được khoảng 8.000ha trong tổng số 11.300ha lúa mùa, diện tích gieo thẳng khoảng 4.500ha. Trong đó, lúa trà sớm đã gieo cấy xong; lúa trà trung gồm các giống BC15, Thiên ưu 8, TBR-1, TBR225, Nam

Luân đang tập trung chỉ đạo nông dân gieo cấy lúa mùa bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được khoảng 8.000ha trong tổng số 11.300ha lúa mùa, diện tích gieo thẳng khoảng 4.500ha. Trong đó, lúa trà sớm đã gieo cấy xong; lúa trà trung gồm các giống BC15, Thiên ưu 8, TBR-1, TBR225, Nam

Luân đang tập trung chỉ đạo nông dân gieo cấy lúa mùa bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được khoảng 8.000ha trong tổng số 11.300ha lúa mùa, diện tích gieo thẳng khoảng 4.500ha. Trong đó, lúa trà sớm đã gieo cấy xong; lúa trà trung gồm các giống BC15, Thiên ưu 8, TBR-1, TBR225, Nam



Sau cấy từ 5 - 7 ngày, nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa.

## VŨ THƯ Hoa và cây màu bị ảnh hưởng do mưa lớn

Huyện Vũ Thư hiện có khoảng 800ha rau màu các loại và trên 50ha hoa, cây cảnh mini trên chậu. Những ngày qua, mưa lớn thường xuyên làm rau màu, cây hoa bị dập nát hoặc thối rế, hỏng cây. Nông dân Vũ Thư đang nỗ lực ứng phó với mưa lớn kéo dài để bảo vệ các loại cây trồng.

Cánh đồng màu xã Tân Hòa nằm ở cánh đồng cao, thông thường thiếu nước tưới nhưng mấy ngày nay do mưa lớn thường xuyên nên nước luôn xấp mặt ruộng. Vừa nhanh tay nhổ và bó rau, bà Đỗ Thị Tý vừa chia sẻ: Mưa lớn và thường xuyên khiến lúa rau cải thiêu đốt này của gia đình bà bị dập lá và có biểu hiện chết úng, tuy rau còn non chưa đến kỳ thu hoạch nhưng bà



Nông dân xã Tân Hòa (Vũ Thư) thu hoạch sớm rau màu để 'chạy' mưa.

phải nhanh chóng nhổ bán. Cùng với cải thìa, gia đình còn trồng các loại rau màu khác song do đợt mưa kéo dài đều bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại vài triệu đồng.

Không riêng rau màu mà các loại cây hoa, cây cảnh mini, hồ của xã Tân Lập cũng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lớn những ngày này. Gia đình ông Nguyễn Văn Hưng, bà Trần Thị Hương ở thôn Bồng Điền Nam, xã Tân Lập trồng hơn 2 sào hoa cúc vàng, cúc trắng. Bà Hương cho biết: Rất may thời điểm này, gia đình bà và hầu hết các gia đình ở đây đang ươm lúa hoa cúc cho ngày mùng 1 âm lịch tới nên hoa chưa trở bông, thiệt hại đỡ nặng nề hơn. Tuy vậy, mưa lớn vẫn làm ảnh hưởng đến cây hoa cúc vì rễ cây ứng nước, cây bị thối rế. Mưa thường xuyên nên không thể phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho hoa, nhiều cây bị nấm trắng trên ngọn, xoắn lá lại và chết. Không trồng hoa cúc như gia

đình bà Hương, gia đình anh Trần Văn Thành, thôn Tăng Bồng (Tân Lập) hiện đang ươm hơn 3.000 chậu hoa hồng, chủ yếu là các giống hồng quý như hồng Vân Khôi, hồng cổ, hồng Sapa. Mặc dù anh Thành đã cày hơn 1.000m<sup>2</sup> luới đen cho toàn bộ vườn để hạn chế tác động của mưa lớn và đầu tư kinh phí nạo vét hệ thống tiêu nước cho vườn ươm nhưng mưa lớn thường xuyên làm một số cây bị chết, độ ẩm trong đất quá lớn khiến cây hoa hồng kém phát triển, dễ nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến độ hoa tới của cây. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc HTXNN xã Tân Lập cho biết: Xã có 160ha vườn trồng hoa, cây ăn trái, hồ, cây cảnh các loại. Qua khảo sát, hầu hết diện tích hoa cúc, huệ, hoa hồng, hoàng anh... đều bị tình trạng thừa nước gây chết đọt, sinh trưởng, phát triển kém, phát sinh nhiều loại sâu bệnh. Diện tích hồ đã nở bông nhưng chưa thu hoạch bị mưa làm dạt, rụng hoa làm giảm năng

suất; phần hoa hèn bà con đã thu hoạch cũng bị thối, mốc do mưa liên tục không phơi nắng được. Hiện, HTX đang tuyên truyền, vận động bà con thường xuyên khơi thoát nước mặt vườn, dùng lưới căng để hạn chế tác động của mưa lớn, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả cho các loại cây trồng.

Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Từ ngày 10 - 12/7, lượng mưa trên địa bàn huyện do được ước tính gần 100mm, làm ngập úng cục bộ một vài diện tích nhỏ lẻ lúa gieo thẳng ở các địa phương. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã kịp thời vận hành 5 trạm bơm tiêu ứng lớn để tiêu thoát nước nội đồng, đến nay, toàn bộ diện tích lúa bảo đảm an toàn. Ngoài lúa, huyện có khoảng 800ha rau màu và 50ha hoa các loại. Đợt mưa này tuy không gây dập nát,

hư hỏng trực tiếp cây trồng nhưng ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển của các loại cây, đặc biệt các loại rau màu, cây hoa. Theo dự báo của các đơn vị chuyên môn, những ngày tới, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Huyện đã và đang tích cực chỉ đạo các địa phương, HTXNN trên địa bàn chủ động khơi thông mương máng, vận hành các trạm bơm khi cần thiết để thực hiện công tác tiêu úng. Tuyên truyền, vận động nông dân tiến hành thu hoạch khẩn trương các loại rau màu trắng thối, hồng; sử dụng các biện pháp như căng che nilon, lưới trên mặt ruộng để bảo vệ cây trồng, các HTX tích cực vào cuộc hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh để cây trồng nhanh phục hồi, sinh trưởng, phát triển tốt nhằm khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại do đợt mưa này gây ra.

### QUỲNH LUÂN